



องค์การบริหารส่วนต.เมืองใหม่
 เลขที่: ๑๘๖
 วันที่: ๑๗ ก.พ.๖๗
 เวลา: ๐๙:๐๓ น.
 จนพ. *[Signature]*

ที่ อว ๐๖๔๓.๐๗ / มส.๔๙

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงทริฎฐูรจี
 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอกเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมให้แก่ อบจ. ทน. ทม. และ ทต. ในการเข้า
 ชี้แจงค่าของงบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖๘ ต่อคณะกรรมการ (การเตรียมข้อมูล รูปแบบเอกสาร
 การชี้แจง) การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอสำนักงบประมาณอนุมัติ และ
 เทคนิคการบริหารเงินจัดสรรอุดหนุนเฉพาะกิจโดยอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น”

เรียน นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรม จำนวน ๑ ชุด (ดาวน์โหลดได้จากคิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือ)

ด้วยในกระบวนการอนุมัติงบประมาณของรัฐสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณ
 ตรงทุกหน่วย (อบจ.ทน.ทม.ทต.) จะต้องเข้าชี้แจงค่าของงบประมาณเงินอุดหนุนที่จะได้รับจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อรัฐสภา ซึ่งก็ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เช่นเดียวกับ
 หน่วยรับงบประมาณในระดับกระทรวง กรม หรือส่วนราชการอื่นๆ พร้อมทั้งต้องดำเนินการจัดทำเอกสารและข้อมูล
 การเข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และคณะ
 อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์ม ที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ กำหนด

- อบจ. ทน. และ ทม. เริ่มเข้าสู่กระบวนการชี้แจงค่าของงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ ต่อคณะอนุกรรมการ/
 คณะกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

- อบจ. ทน. ทม. และ ทต. เริ่มเข้าสู่กระบวนการชี้แจงค่าของงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ ต่อคณะอนุกรรมการ/
 คณะกรรมการฯ ช่วงเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้การชี้แจงค่าของงบประมาณเงินอุดหนุนของ อปท. หน่วยรับงบประมาณตรง (อบจ.ทน.ทม.ทต.)
 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่โดนตัดงบประมาณ และได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเพียงพอต่อการจัดบริการ
 สาธารณะในเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น
 ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยเชิญ อาจารย์
 ดร.ณัฐวรรณ อินทรทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ จากสำนักงบประมาณ และ อาจารย์ณัฐฐนนท์ ตี๋เต็ม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 มาบรรยายให้ความรู้ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมในโครงการดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน
 ท่านละ ๔,๕๐๐ บาท ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์โครงการและพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว



หนังสือโครงการ



ส่งใบสมัคร

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนະบวรเดชน)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฝ่ายฝึกอบรม

โทรศัพท์ ๐๘๔ - ๐๙๔๒๕๑๑ , ๐๘๐ - ๒๕๐๓๕๒๗